

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BẮC KẠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NV
V/v chấp hành các quy định về kỷ
cương, lễ lối, sử dụng thời giờ
làm việc và tham gia các hoạt
động thương mại

TP. Bắc Kạn, ngày tháng 7 năm 2023

Kính gửi:

- Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố;
- UBND các xã, phường;

Nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, thực hiện đúng các quy định về việc tham gia các hoạt động thương mại của cán bộ, công chức, viên chức, UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện các nội dung sau:

1. Quán triệt và chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong hoạt động công vụ; chấp hành các quy định về văn hóa công sở, tuân thủ nội quy, quy chế làm việc; đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực thi nhiệm vụ.

Sử dụng đúng và có hiệu quả thời gian làm việc, không thực hiện các hoạt động kinh doanh, buôn bán trong giờ làm việc, không mang hàng hóa và các vật dụng ngoài công vụ đến trụ sở cơ quan. Không liên hệ, trao đổi các thông tin ngoài công vụ trong giờ làm việc. Sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông và mạng xã hội đúng mục đích, đảm bảo an toàn, bảo mật các thông tin công vụ.

Không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; thể hiện thái độ giao tiếp và ứng xử chuẩn mực; hướng dẫn tận tình và chính xác khi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức và cá nhân, nhất là cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

2. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh đa cấp theo chỉ đạo tại Văn bản số 5480/UBND-GTCNXD ngày 18 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc các quy định về kinh doanh đa cấp tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (tại điểm đ khoản 2 Điều 28 nêu rõ những trường hợp **không được tham gia bán hàng đa cấp gồm có**: “Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức” và Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 10/5/2019

của UBND tỉnh Bắc Kạn về ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh (gửi kèm).

Tăng cường giám sát, phát hiện hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp từ cơ sở tổ dân phố, xã, phường... lưu ý hoạt động của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp có hộ khẩu thường trú tại địa phương hoặc người ở nơi khác đến. Đặc biệt cần quan tâm đến việc tổ chức, cá nhân liên hệ để tổ chức hội nghị giới thiệu và bán sản phẩm trá hình, hoạt động hội nghị, hội thảo, đào tạo bán hàng đa cấp. Không tham gia các hoạt động thương mại, dịch vụ, hội thảo, hội nghị chưa được cấp phép.

Giao phòng Nội vụ: Tham mưu tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ trong các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn thành phố, nhất là kiểm tra đột xuất; xử lý kịp thời các nguồn thông tin do người dân và các cơ quan báo chí phản ánh về việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, báo cáo UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố.

Với những nội dung trên, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- Như trên (thực hiện);
- TT Thành ủy (để b/c);
- CT, PCT UBND TP;
- Lưu: VT, NV.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hoàng Hà Bắc